

Cách phá thai dân gian tại gia bằng nước cốt dứa

Nhiều nữ chọn lọc cách phá thai dân gian, theo các biện pháp dân gian tại nhà, trong số đó có bỏ thai bằng nước cốt dứa. Biện pháp này có thật sự an toàn và hữu hiệu không? Hãy cùng khám phá để đưa ra quyết định đúng đắn nhé.

Tại sao nước cốt dứa được sử dụng để bỏ thai?



Nước cốt dứa là loại nước uống tự nhiên, “sạch”, cực kỳ giàu vitamin và chất khoáng, đặc biệt là chất điện giải. Nước cốt dứa được sử dụng thoáng mát tuy vậy một loại nước đá khát, có lợi ích giải nhiệt và bồi bổ thân thể. Nước cốt dứa được nhiều nữ sử dụng vì có lợi ích làm đẹp da, đẹp dáng.

Thế nhưng, với bà bầu 3 tháng đầu tiên thì nước cốt dứa lại là điều tối kỵ. Nước cốt dứa có tính hàn, nếu uống nhiều sẽ khiến thân thể bà bầu bị lạnh và làm cho quá trình tiến hóa bị thuyên giảm. Có thể còn, thân thể lạnh còn có thể gây ra rối loạn tiến hóa tương đối hậu quả. Một trong số những tác hại của bản khoản này chủ yếu là có thể gây ra hỏng thai.

Bởi vì thế, các bác sĩ chuyên khoa thường khuyên bảo bà bầu 3 tháng đầu tiên không nên uống nước cốt dứa. Căn nguyên là vì:

- Nước cốt dứa có tính hàn, uống nhiều sẽ tránh khỏi áp huyết, làm yếu mềm gân cơ.
- Nước cốt dứa chứa nhiều chất béo, khiến việc tiêu hóa của bà bầu vốn đã trở ngại lại càng thêm khó hơn. Uống nước cốt dứa sẽ khiến tình trạng ồm nghén của mẹ thêm trầm trọng.

Nước cốt dứa không tốt cho mẹ và thai nhi thời kỳ đầu thời kỳ mang thai. Bởi vì thế, nhiều người chọn lọc nước cốt dứa là cách phá thai dân gian vì nước cốt dứa có khả năng gây ra hỏng thai.

<https://phathaitaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-tu-nhien-tai-nha>

Cách phá thai dân gian tại gia bằng nước cốt dứa

Tuy nước cốt dứa có khả năng gây ra hỏng thai nếu sử dụng nhiều trong thời kỳ đầu có bầu tuy vậy

bỏ thai bằng nước cốt dừa lại là biện pháp không bảo đảm. Đây chỉ là biện pháp lời đồn, dân gian mà chưa tới một thí nghiệm khoa học nào chứng tỏ, kết luận về độ an toàn và tính hữu hiệu nên nữ cần cực kỳ chú ý.

Có thể còn, bỏ thai bằng nước cốt dừa còn có thể gây ra nhiều di chứng hậu quả như:

Bào thai chết lưu

Một số đối tượng trong nước cốt dừa có khả năng gây ra hỏng thai nếu sử dụng nhiều. Thế nhưng, nó không đủ mạnh để có thể tống xuất thai đã chết ra ngoài, gây ra tình trạng thai chết lưu trong bụng dạ con.

Thai sót

Nước cốt dừa có thể làm chết thai tuy vậy không đẩy được hết thai ra ngoài. Bởi vì thế, tình trạng thai sót tuyệt đối có thể xảy ra. Trường hợp này cần được giải quyết ngay từ giai đoạn đầu nếu không sẽ gây ra nhiễm khuẩn, có thể còn có khả năng nguy hiểm mạng sống bà bầu.

Chảy máu từ tử cung

Tam cá nguyệt đầu tiên là thời kỳ cực kỳ nhạy cảm, thai nhi có thể tiến triển ổn định hoặc không tùy cơ địa mỗi bà bầu. Không chỉ có thế, phần lớn bà bầu đều phải đối mặt với tình trạng ốm nghén cực kỳ nhận thấy mệt mỏi. Nếu liên tục uống nước cốt dừa vào khi này sẽ khiến dạ con co thắt mạnh, không những ảnh hưởng xấu đến thai nhi mà có thể gây ra chảy máu ồ ạt, gây ra chảy máu từ tử cung.

Chảy máu từ tử cung nếu không được cấp cứu ngay từ giai đoạn đầu có thể nguy hiểm đến mạng sống của bà bầu.

Gây ra dị tật thai nhi

Bỏ thai bằng nước cốt dừa chưa tới kiểm chứng tính hữu hiệu. Bởi vì thế, nó tiềm ẩn nguy cơ không thể gây ra hỏng thai. Nếu uống đủ nước dừa tuy vậy thai nhi vẫn sống sót có thể ảnh hưởng đến sự tiến triển của bé, dễ gây ra dị tật bẩm sinh.

Gây ra nhiễm khuẩn máu, nhiễm khuẩn ổ bụng

Uống đủ nước dừa trong ba tháng đầu tiên có bầu có thể khiến túi ối bị nhiễm khuẩn do trong nước cốt dừa có nhiều acid béo, nếu uống nhiều sẽ tạo hoàn cảnh thuận lợi cho vi khuẩn tấn công gây ra nhiễm khuẩn.

Tình trạng này nếu không được chữa có thể gây ra nhiễm khuẩn máu, nhiễm khuẩn ổ bụng cực kỳ hậu quả do nó tiến triển nhanh, không cấp cứu ngay từ giai đoạn đầu có thể gây ra mất mạng.

Gây ra loãng máu

Uống đủ nước dừa sẽ gây ra loãng máu và giảm lượng huyết sắc tố trong máu. điều này là cực kỳ hậu quả cho sức khỏe cơ thể của bà bầu.

Nhận thấy mệt mỏi, khó tiêu

Nước cốt dừa giàu vitamin, chất khoáng tốt cho sức khỏe cơ thể tuy vậy uống quá nhiều nước cốt dừa

lại khiến thân thể nhận thấy mệt mỏi do phải lao động cật lực để nạp vào dinh dưỡng. Không chỉ có thế, nước cốt dừa giàu chất béo, nếu uống nhiều sẽ gây ra khó tiêu, đầy hơi. Đặc biệt trong thời kỳ đầu có bầu, thân thể chị em phụ nữ đã cực kỳ nhạy cảm nên càng dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa.

Vậy nên, qua một số tin tức trên, mọi người đã có thể kết luận rằng bỏ thai bằng nước cốt dừa là một biện pháp không an toàn, không hữu hiệu. Nữ không nên vì tiết kiệm hoặc một số lý do nào đó mà lựa chọn biện pháp này.

Tốt nhất, khi có ý định muốn bỏ thai, hãy đến bệnh viện hoặc các trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng để được bác sĩ khám bệnh và khuyến nghị biện pháp bỏ thai an toàn, hữu hiệu.

Các biện pháp bỏ thai an toàn hiện nay

Nếu cần phải bỏ thai, thay vì ứng dụng các biện pháp dân gian đơn giản, có thể tự tiến hành tại gia tuy vậy chưa tới kiểm chứng khoa học thì bạn nên chọn lọc một số biện pháp bỏ thai hiện đại, an toàn.

Tùy vào sự tiến triển của thai, bác sĩ sẽ khuyến nghị một trong số những biện pháp phần tiếp theo:

Uống thuốc phá thai

Biện pháp này thường được ứng dụng cho các trường hợp thai dưới 7 tuần tuổi, khi thai đã làm tổ trong buồng dạ con.

Phá thai bằng thuốc có lợi ích hoàn tất sự tiến triển của thai nhi, mặt khác làm mềm cổ dạ con, đẩy mạnh để dạ con co thắt và tống xuất thai nhi ra ngoài. Biện pháp này được review an toàn, hữu hiệu, quá trình can thiệp không ảnh hưởng vào dạ con nên sẽ tránh khỏi tối đa các vết thương lên bộ phận sinh sản.

Nạo hút thai

Biện pháp này được khuyến nghị trong các trường hợp thai từ 6 - 12 tuần tuổi và hút chân không. Khi tiến hành, bà bầu sẽ được chích thuốc gây tê rồi bác sĩ sử dụng thiết bị hỗ trợ để đưa túi thai ra ngoài qua quan hệ âm đạo.

Khi ứng dụng biện pháp bỏ thai này cần được sự trợ giúp, tiến hành bởi bác sĩ có kỹ năng tay nghề cao, dày dặn thâm niên và tiến hành trong môi trường bảo đảm tiệt trùng, hạn chế nhiễm khuẩn và một số tác dụng phụ cho bà bầu.

Nong hoặc gắp thai

Một số trường hợp thai lớn, từ 13 đến 18 tuần thì biện pháp nong và gắp thai được review là an toàn và hữu hiệu nhất. Biện pháp này cần được tiến hành ở bệnh viện hay bệnh viện uy tín, chất lượng, do chuyên gia tiến hành dưới sự hỗ trợ của các thiết bị y tế, trang thiết bị và thiết bị đầy đủ để hạn chế một số di chứng có thể xảy ra.

Vậy nên, qua nội dung này, bạn đã có thể nắm được biện pháp bỏ thai bằng nước cốt dừa có thật sự hữu hiệu hay không. Đây là biện pháp dân gian, chưa tới khoa học kiểm chứng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hậu quả nên tốt nhất bạn không được tự tiện ứng dụng.

Phá thai ở đâu an toàn nhất hà nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Giá hút thai <https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Bệnh viện đa khoa <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Phòng khám đa khoa Thái Hà <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

<https://phongkhamthaiha.org>